



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง  
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๒ ข้อ ๗ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๗๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเดือนมกราคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้ (๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา (๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีและผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ ข้อ ๘ ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๗๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง จึงประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง กำหนด

**คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหล่อลุง

๓. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือเกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔) ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันทีและเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น (จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔)

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือผู้ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

หมายถึง ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ พระสงฆ์ที่มีเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน ซึ่งเรียกเงินดังกล่าวว่า “นิตยภัต” จะไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพนี้ได้ ผู้นำศาสนาอิสลามที่ได้รับเงินเดือน ได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ไม่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ สำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย รับลงทะเบียนและนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

#### หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียน

๑. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (บัญชี ออมทรัพย์) สาขาโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ฉบับจริงพร้อมสำเนาหน้าที่มีหมายเลขบัญชี จำนวน ๑ ฉบับ

#### กรณี มอบอำนาจ ให้แนบ

๑. หนังสือมอบอำนาจ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โทร ๐-๗๖๔๙-๔๓๑๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง